

QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 24/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số quy định mới của Trung ương và tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 cho 300 cán bộ lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu thực hiện công tác cán bộ, thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo tỉnh; đại diện Ban Nội chính Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyết liệt trên phạm vi toàn quốc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh đã xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương về nội dung này. Một số vụ án đã được tập trung chỉ đạo giải quyết, xét xử nghiêm minh, một số vụ án mới phát sinh dự kiến cũng sẽ được đưa vào diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo. Đồng chí nhấn mạnh tinh thần phòng là chính, muốn phòng tốt thì phải nắm chắc tình hình, lường đón những tình huống

phức tạp xảy ra để kịp thời ngăn chặn. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, nắm chắc tình hình, làm đến đâu chắc đến đó, tập trung giải quyết dứt điểm, không để có ý kiến chưa đồng thuận; các đại biểu tập trung lắng nghe, tiếp nhận những thông tin bổ ích, nắm chắc các văn bản mới của Trung ương, của tỉnh, quyết liệt thực hiện kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tại hội nghị, đại diện Ban Nội chính Trung ương đã quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của: Quy định số 114-QĐ/TW, ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ

Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong đó, tập trung vào: Khái niệm quyền lực và kiểm soát quyền lực; vì sao phải kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ; phạm vi kiểm soát quyền lực; chủ thể và trách nhiệm kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các nội dung, phương thức, những hành vi lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tham nhũng, tiêu cực; xử lý vi phạm.

Hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp kịp thời cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh, của huyện những nội dung cơ bản về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động công vụ. Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

THU HIẾN

Tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Sáng ngày 24/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tới dự.

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành đã ban hành các văn bản, chính sách để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Cụ thể, Chính phủ đã ban hành 2 nghị định, Thủ tướng Chính phủ ban hành 5 quyết định, 2 chỉ thị; các bộ, ngành ban hành nhiều văn bản hướng dẫn để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Các cơ quan nhà nước tiếp tục khai thác, vận hành hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội. Hết quý I/2024 có 14 bộ, ngành và 52 địa phương ban hành danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định; 9 bộ, ngành và 11 địa phương chưa ban hành danh mục cơ sở dữ liệu; 11 bộ, ngành, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 43 địa phương ban hành danh mục, kế hoạch cung cấp dữ liệu mở. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước phục vụ công tác điều hành, quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai, khai thác tối đa 18 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

đi động 4G phủ đến cấp thôn đạt yêu cầu chất lượng dịch vụ theo quy chuẩn quốc gia. Trong quý I/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với các băng tần triển khai 5G, đã cấp phép kinh doanh dịch vụ 5G. Về phát triển kinh tế số, theo số liệu ước tính, tỷ trọng kinh tế số trên GDP đạt 16,5%; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực ước đạt 6,58%; tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt khoảng 8%; tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử trong lĩnh vực điện lực đạt 100%, lĩnh vực ngân hàng đạt 42,4%...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản đồng tình với các báo cáo, ý kiến được đưa ra tại phiên họp; giao Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo kết luận của phiên họp để thống nhất triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới đồng bộ, hiệu quả. Thủ tướng nhấn mạnh: Chuyển đổi số đã "đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số tới từng người dân, doanh nghiệp, nhất là người đứng đầu; tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên bố trí nguồn lực. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoàn thiện internet băng rộng và 100% xã, phường, thị trấn kết nối internet cáp quang. Internet băng rộng

đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, nền tảng số, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, lập nghiệp trong chuyển đổi số; đẩy mạnh phát triển nhân lực số, kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng từ sớm, từ xa.

Đối với các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ: Ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 chiến lược về phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và các nhiệm vụ trong Đề án 06. Các bộ, ngành khẩn trương tổ chức các phiên họp chuyên đề số hóa các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông xóa bỏ các vùng lõm sóng di động tại các thôn, bản đã có điện lưới quốc gia, hoàn thành trước tháng 12/2024; tiếp tục nâng cao chất lượng mạng băng rộng di động. Các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành triển khai dịch vụ công thiết yếu; khẩn trương tiến hành tổng rà soát, đánh giá tình hình bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh mạng... Thủ tướng tin tưởng kinh tế số của nước ta sẽ có bước phát triển mạnh mẽ, là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

TU ANH

KHEN THƯỞNG 8 TẬP THỂ, CÁ NHÂN...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

đạt sức khỏe loại 1 cao; huyện Tiên Hải, Đông Hưng và thành phố Thái Bình có số lượng công dân có trình độ văn hóa cao. Toàn tỉnh có 454 công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, 2.208 công dân trình độ trung học phổ thông, 1.466 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2024, UBND tỉnh đã trích trên 15 tỷ đồng từ

nguồn ngân sách địa phương để thăm, tặng quà đồng viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024; đồng thời đóng góp ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tuyển chọn,

gọi công dân nhập ngũ năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng NVQS tỉnh đề nghị thời gian tới hội đồng NVQS các cấp đẩy mạnh tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, Nghị định số 37 của Chính phủ bằng nhiều

hình thức, biện pháp phù hợp với từng đối tượng và địa bàn; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, quan tâm tới chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho công dân thực hiện NVQS, nhất là công dân nhập ngũ có hoàn cảnh khó khăn... nhằm thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện chặt chẽ các khâu, các bước tuyển quân, thực hiện tốt việc đăng ký NVQS, đặc biệt là đăng ký tuổi 17 để nắm nguồn sẵn sàng nhập ngũ cho năm 2025 và những năm tiếp theo; chú trọng công tác khám, sàng lọc sức khỏe công dân, xử lý nghiêm các vi phạm trong thực hiện NVQS. Hội đồng NVQS các cấp kịp thời rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân, hạn chế, chỉ ra trách nhiệm của tập thể, cá nhân, từ đó thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyển quân; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, 8 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

số hộ đạt gia đình văn hóa; 94,85% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa. MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân bền chặt và là cầu nối vững chắc giữa nhân dân với Đảng, chính

quyền. Trong nhiệm kỳ, MTTQ huyện được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ huyện Vũ Thư phấn đấu hàng năm triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; 96% số hộ và 95% khu dân cư đạt gia đình, khu dân cư văn hóa; vận động quy "Vị người nghèo" hai cấp đạt trên 1,5 tỷ đồng mỗi năm; 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ, giúp đỡ... Để đạt các mục tiêu trên, MTTQ huyện đã xây dựng 6 chương trình hành động cụ thể, trong đó trọng tâm là làm

tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã hiệp thương cử 63 ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2024 - 2029 và cử 18 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

đơn vị hành chính, có kế hoạch sử dụng trụ sở và các công trình phúc lợi không để lãng phí; đồng thời có cơ chế, chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, người có đóng góp không chuyên trách dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Hỗ trợ các địa phương quy hoạch, mở rộng, nâng cấp đường giao thông; quan tâm đầu

tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh thời kỳ mới; có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế. Cử tri cũng kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, các công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất cũng như tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai dự án tái định cư để nhân dân thực hiện thu hồi đất sớm có nơi ở ổn định.

Đại diện đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu nhấn mạnh: Để chuẩn bị nội dung tham gia tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức một số cuộc giám sát, khảo sát việc thực hiện các chính sách, pháp luật về nhà ở xã hội, đầu tư xây dựng công trình đường

bộ, bảo đảm an ninh trật tự...; lấy ý kiến của các đơn vị liên quan tham gia vào một số dự thảo luật quan trọng. Các đại biểu đề nghị cử tri tiếp tục nghiên cứu nội dung, chương trình kỳ họp quốc hội để đóng góp bằng văn bản, vì những ý kiến của cử tri là cơ sở quan trọng để Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đại biểu phát biểu thảo luận, chất vấn tại kỳ họp. Các đại biểu cũng ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri, tiếp thu tổng hợp gửi tới kỳ họp.

Tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng ngày 24/4, các huyện: Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Tiên Hải, Thái Thụy tổ chức hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC) năm 2024.

Hội thi thu hút 30 đội đến từ 30 xã, thị trấn, đại diện cho 245 tổ liên gia an toàn PCCC trên địa bàn huyện Vũ Thư tham gia. Các đội trải qua 2 nội dung thi lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, các đội thi tìm hiểu kiến thức về PCCC thông qua hình thức bốc thăm và trả lời câu hỏi. Trong phần thi thực hành, mỗi đội thể hiện các kỹ năng: phát hiện đám cháy, báo động, sử dụng đồ bảo hộ, sử dụng bình bột dập tắt đám cháy, cứu người, di chuyển tài sản đến nơi an toàn khi xảy ra cháy tại loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 9 giải nhất, nhì, ba cho các đội xuất sắc ở giải toàn đoàn, giải thi lý thuyết và giải thi thực hành. Đội thi tổ liên gia an toàn PCCC xã Dũng Nghĩa đạt giải nhất toàn đoàn.

* 380 vận động viên thuộc 38 đội thi đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết, mỗi đội lần lượt bốc thăm và trả lời các câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH. Phần thi thực hành diễn ra sôi nổi, quyết liệt, hấp dẫn với các nội dung: tổ chức chữa cháy, kỹ năng sử dụng công cụ chữa cháy, bình cứu hỏa, kỹ năng cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giải cho các đội xuất sắc. * Tham gia hội thi có 385 vận động viên thuộc 35 đội thi đến từ tổ liên gia an toàn PCCC các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hưng Hà. Các đội trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Trong phần thi lý thuyết, đại diện các đội lần lượt bốc thăm và trả lời những câu hỏi xoay quanh kiến thức về PCCC. Phần thi thực hành, các đội tham gia thực hành tình huống giả định khi xảy ra cháy tại khu dân cư với loại hình nhà

ở liền kề. Theo đó, các đội thực hành dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn và di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Các vận động viên đều thể hiện chiến thuật, kỹ thuật xử lý tình huống một cách nhanh chóng, hiệu quả, an toàn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất cho xã Hòa Tiến, giải nhì cho xã Thống Nhất, giải ba cho xã Tân Hòa.

* 352 vận động viên thuộc 32 đội thi đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tiên Hải trải qua 2 phần thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết, mỗi đội lần lượt bốc thăm và trả lời các câu hỏi về kiến thức PCCC và CNCH. Trong phần thi thực hành chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, các bước triển khai chữa cháy được phân công cụ thể cho từng thành viên. Từng nội dung bốc thăm bốc thăm báo cháy, mặc đồ bảo hộ, phá khóa, dập tắt đám cháy, cứu người bị nạn, di chuyển tài sản được các đội thi thực hiện nhuần nhuyễn và hoàn thành trong thời gian rất ngắn.

NHÓM PHÒNG VIÊN